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ความพึงพอใจของก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอพิมายจากการได้รับงบประมาณจากภาครฐัตามโครงการ
ยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(หมู่บ้านละ 250,000- บาท) 
 

ชัยรัตน์  วิชชาพิณ (Chairat Witchapin) 

 
บทคัดย่อ 
 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้มีนโยบายส าคัญในการลดปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ด้วย
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายงบประมาณ ลงไปสู่ต าบล หมู่บ้านในวาระที่สาม ได้แก่โครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมู่บ้านละ 250,000 บาท” ที่
ส่งตรงผ่านอ าเภอ พิมาย มายังต าบลหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ าเภอพิมายทั้ง 212 หมู่บ้าน ซึ่งโครงการนี้ได้
มีการคัดเลือกโดยผ่านการประชุมประชาคมของชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยเสนอและคัดเลือกโครงการขึ้นมาให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการและเป็นการสะท้อนปัญหาในหมู่ซึ่งทุกหมู่บ้านในอ าเภอพิมายท าโครงการนี้ได้เรียบร้อยเป็นอย่างดี  
  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะทราบถึงความพึงพอใจกับงบประมาณที่ได้รับมาโดยตรงจากรัฐบาลมาสู่หมู่บ้านโครงการนี้  
ได้ท าการสัมภาษณ์ตัวแทนหมู่บ้านคือก านัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่ งเป็นประธานกรรมการในการจัดท าโครงการนี้ ได้รับค าตอบที่
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วว่า มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากไม่ต้องรอให้งบประมาณผ่านหน่วยงานอื่นมาก่อน ท าให้เกิดความเร็วใน
การจัดท าโครงการ และเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้าน ชาวบ้านมีความสุข มีความสามัคคีในหมู่บ้าน แต่มีข้ อเสนอแนะว่าให้
งบประมาณมาสู่หมู่บ้านน้อยเกินไปยังไม่เพียงพอ ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานมีอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีฝนตก อากาศไม่
เอื้ออ านวยให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว แต่ก็สามารถจัดท าโครงการได้เรียบร้อย 
 
ค าส าคัญ      ลดปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย        ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ       ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
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The satisfaction of Phimai district village headman from receiving budget for fiscal year 
2017 from the government ; The Village-Improving Project, To boost rural economy 

 (250,000 baht per village). 
 

Abstract 
 
The government under the leadership of General Prayut Chan-ocha has an important policy to reduce 
low-income citizens. By stimulating economic foundations to distribute the budget to the village district in 
the third term Such as the project to upgrade the village potential to drive the economic foundation in 
accordance with the civil state guidelines for the fiscal year 2017, 250,000 baht per village "sent directly 
through Phimai District Came to the village district Budget year 2017, Phimai District, 212 villages, which 
this project has been selected through a community meeting of villagers with low income, proposed and 
selected the project to meet the needs and reflect the problems among Every village in Phimai District 
has successfully completed this project. 
The researcher has the objective of being satisfied with the government's direct budget to this project 
village. Have interviewed the village representative, Kamnan The village headman, who is the chairman of 
the project committee Received an answer that analyzed the data that Very satisfied, do not have to wait 
for the budget through other departments first Causing the speed of project preparation And satisfied by 
the villagers Happy villagers There is unity in the village. But there is a suggestion that the budget to the 
village is too small and not enough. During the working period, there are obstacles regarding the nature of 
rain. The weather is not favorable for smooth operation. But was able to successfully complete the 
project 
 
keyword Reduce the problem of low-income citizens. Driven the country's economy. Economic disparity. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
การประชุมวชิาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจทิัล ครั้งที่ 5 (The Third National Conference on Public Affairs Management in the Digital Era) 

“การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล: กฏหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย” (Public Affairs Management in the Digital Era: Legal, Justice and A Return to Democracy) 

 

~ 196 ~ 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 

ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่ของประชากรเป็นผู้มีรายได้น้อย เพราะเป็นเกษตรกร ท่ีมีที่ดินครอบครองน้อย เป็นผู้ที่
ท างานรับจ้าง ทั้งที่เป็นงานประจ าและรับจ้างรายวัน ก่อให้เกิดปัญหาความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและความแตกต่างด้านรายได้
ของประชาชน ซึ่งมีจ านวนมากเมื่อไม่มีเงินท าให้ไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  
 รัฐบาลได้มีงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารั ฐ
โดยให้ต าบลละห้าล้านบาท (หมู่บ้านละสองแสน)   และโครงการได้เพิ่มสินเช่ือให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงิน 
60,000 ล้านบาท(ส านักงานงบประมาณส านักนายกรัฐมนตรี,2559) 

ที่มาในงบประมาณที่อุดหนุนมาอีกในล าดับที่สาม มีที่มาจากรัฐได้ออกมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ อแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนชาวไทยโครงการนี้มุ่งหมายให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้พัฒนาตัวเองให้มีอาชีพที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจาก
บ่วงความจนมีงานท า เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐานอื่น ๆ จนสามารถพึ่งตนเองได้ มีการลงทะเบียน ภาคบังคับ 
คนที่มีรายได้ต่ ากว่า 30.000 บาท จ านวน 5.3 ล้านคน และมีภาคสมัครใจคือคนที่ มีรายได้มากว่า 30,000 บาท ซึ่งมี
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึง 11.4 ล้านคนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง (ไทยรัฐออนไลน์, 2561)กระทรวงการคลังได้
ด าเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ลงทะเบียน รอบแรกระหว่างวันที่ 
15กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของ
ภาครัฐ  เป็นรอบแรก และมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 2(พ.ศ. 2560) วันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ส านัก
วิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.2560) ซึ่งโครงการที่ผู้วิจัยศึกษานี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปิดอบรม ประชุม
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่ท าบัตรรอบสอง โดยมีทีมงาน ไทยนิยมยั่งยืนมาติดตาม ประชุมชาวบ้าน เพื่อสอบถามความ
ต้องการ ให้ความรู้ มีการให้อบรมอาชีพเสริมเพื่อลดรายจ่ายตามความสมัครใจหลายอาชีพ เพิ่มรายได้ของครัวเรือนอีกทาง
หนึ่ง 

คณะรัฐมนตรีไดม้ีมตเิห็นชอบ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไห้เปน็ไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่หมู่บ้าน ผ่านกระทรวงมหาดไทย(กรมการ
ปกครอง) หมู่บ้านละ 250,000 บาท จ านวน 74,655 หมู่บ้าน ในวงเงินรวม 18,663.75 ล้านบาท (ส านักงานงบประมาณ
ส านักนายกรัฐมนตรี,2559) 

การด าเนินการตามแผนงานที่จะจัดท าโครงการนี้ มีการประชาคมเพื่อเสนอแผนการจัดแผนต่าง ๆ ที่ต้องผ่านการ
ประชุมประชาคมของผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าแผนหมู่บ้านเสียก่อน และจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านโดยทุกครัวเรือนอย่างน้อย 3
ใน4 ของหมู่บ้านจะต้องส่งตัวแทนเพื่อมาร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อคิดเป็นซึ่งกันและกันในหมู่บ้านเพื่อเลือกโครงการ
ที่คิดว่าท ามาแล้วจะสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มความสะดวกในการประกอบสัมมา อาชีพ ประจ าวันโดยได้รับความสะดวกสบาย
หรือได้มีอาชีพเสริมหรือมีอาชีพใหม่จากโครงการที่จัดท าขึ้น หลังจากนั้นก็ส่งโครงการเข้าสู่การพิจารณาระดับอ าเภอเพื่อ
ตรวจสอบ ดูความเหมาะสมที่จะท าซึ่งก็มีกรอบให้ท าบิ๊กตู่ก าชับเน้นลงฐานรากจริง ๆ “ห้ามใช้เงินไปซื้อครุภัณฑ์ใหม่ สร้าง
ศาลาการเปรียญ ซ่อมโรงเรียน” (ไทยรัฐออนไลน์,26 ต.ค. 2559)จึงท าให้การพิจารณาของคณะตรวจสอบระดับอ าเภอต้อง
ระมัดระวังและก าชับทุกหมู่บ้านให้คิดให้รอบคอบและอยู่ในกรอบท่ีวางเอาไว้ 
 ความส าคัญของการที่ได้รับงบประมาณมาโดยตรงเป็นที่พึงพอใจของคณะท างานหมู่บ้านเป็นอย่างมากท่ีได้ดูแลเงิน
ภาษีที่รัฐบาลอุดหนุนมาไม่ต้องผ่านหน่วยงานอ่ืนซึ่งจะเกิดปัญหาความล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ดูแลให้มีการประชุมเพื่อพูดคุยกันตั้งแต่ขั้นตอนการเสนองบ การพิจารณางบ และการลงมติผ่านท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ไห้ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านให้มากท่ีสุด เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของชาวบ้านได้ถูกกับพื้นที่ของหมู่บ้านและช่วยกันดูแล
สอดส่อง ควบคุมการด าเนินโครงการให้โปร่งใส และเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานตามแบบท่ีก าหนด  
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 การด าเนินโครงการของทุกหมู่บ้านก่อให้เกิดรายได้ตั้งแต่ขั้นตอนการด าเนินงานเพราะโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการ
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาใหม ่, เป็นการซ่อมสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการฝึกเสริมอาชีพใน
งบประมาณที่จะได้ต่อมาในภายหลัง ,มีการเทลานคอนกรีตเพื่อตากผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมา เพื่อใช้
ประโยชน์ในการออกก าลังกาย , มีโครงการสร้างถนนคอนกรีตเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน เพื่อขนผลผลิตทางการเกษตรออกมา
สู่หมู่บ้านหรือน าไปขาย โครงการเหล่านี้มีการด าเนินการเองหรือจะด าเนินการโดยผู้รับเหมา ส่วนใหญ่จะมีการจ้างประชาชนท่ี
เป็นช่างในหมู่บ้านเข้ามาด าเนินการเพื่อสะดวกในการควบคุมงานให้เกิดประสิทธิภาพ ให้มีคุณภาพ สูงสุด คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ได้รับมาสู่หมู่บ้านซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนได้มีนโยบายการอุดหนุนงบประมาณมาให้โดยตรงเหมือนรัฐบาล  คสช. 
ซึ่งในการอุดหนนุงบประมาณมาในครั้งน้ีและอีก สองครั้งท่ีผ่านมา ท าให้ชาวบ้าน ประชาชน เกิดความตื่นตัวในการร่วมประชุม
และการตรวจสอบ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในความรวดเร็วของการด าเนินการภาครัฐ และการส่งงบลงมาตรงสู่หมู่บ้าน 
เรียกว่า ”ได้ใจชาวบ้าน” 
          อ าเภอพิมายเป็นอ าเภอใน 32 อ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 896.9 ตร.กม. มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 212 
หมู่บ้าน (ในขณะด าเนินโครงการ) เมืองพิมายมีลักษณะเป็นเมืองโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวจึงเป็นลักษณะของเมือง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มีแม่น้ ามูลไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
การเกษตรมีทั้งที่เป็นพืชไร่และนาข้าว มีความหลากหลายของข้อมูลเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจจึงได้เข้าไปท าการหาข้อมูลเพื่อ
เขียนบทความนี ้
 
วัตถุประสงค ์
           เพื่อศึกษาความพึงพอใจกับงบประมาณที่ได้รับมาโดยตรงจากรัฐบาลมาสู่หมู่บ้านโครงการนี้ว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการในหมู่ซึ่งทุกหมู่บ้านในอ าเภอพิมาย เพื่อจะได้ทราบว่างบประมาณมาสู่หมู่บ้านจ านวนเท่าใจจึงจะเพียงพอ 
 
ระเบียบวิธ ี
การศึกษาการพัฒนาโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หมู่บ้านละ 250,000 บาท ท่ีส่งตรงผ่านอ าเภอพิมาย มายังต าบลหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 อ าเภอพิมายทั้ง 212 หมู่บ้านผู้จัดท ามีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี ้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดท ามีขั้นตอนในการด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีต่อไปนี ้
สัมภาษณ์ความคิดเห็นก านัน เป็นจ านวน 2 คน ผู้ใหญ่ เป็นจ านวน 8 คนบ้านเรื่องความพึงพอใจต่อการไดร้ับงบประมาณจาก
ภาครัฐตามโครงการยกระดบัหมู่บา้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปงีบประมาณ 2560  
 
ผลการศึกษา 
          จากผลการศึกษาความคดิเห็นก านันและผู้ใหญ่บ้านเรื่องความพึงพอใจต่อการไดร้ับงบประมาณจากภาครัฐตาม
โครงการยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 
250,000- บาท) ได้สัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด 3 ค าถาม ดังนี้  
1. ท่านในฐานะตัวแทนหมู่บ้านมคีวามเห็นอย่างไรต่องบประมาณที่ไดร้บั 
2. คณะท างานของหมู่บ้านมีอุปสรรค,ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรบ้าง 
3. ประโยชน์ท่ีได้รับต่อหมู่บ้าน ประชาชน มากน้อยเพียงใด 
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         รายชื่อ ค าตอบข้อ 1 ค าตอบข้อ 2 ค าตอบข้อ 3 

ผู้ใหญ่สุพตัรา ศึกษาชีพ 
โครงการประปาบาดาล 

ได้รับน้อยเกินไปไม่พอต่อ
ความต้องการของหมู่บ้าน 

งบน้อย การบริหารงาน
ล าบาก เสนอแนะ ต้องการ
งบประมาณเพิ่ม 

น้ าใช้เพิ่มขึ้น สะดวกมาก
ขึ้นแต่ยังไม่ค่อยเพียงพอ 

ผู้ใหญ่วีระภาพ สนนา 
ขุดลอกสระเพิ่มคันบ่อให้
สูงขึ้น 

เป็นงบท่ีดี มาสู่หมู่บ้าน
โดยตรง 

ไม่มีปญัหา ไม่มี
ข้อเสนอแนะ 

ชาวบ้านได้ปลูกผันบนคัน
สระทุกหลัง เลี้ยงปลา กัน
น้ าท่วม และน้ าแห้งใน
หน้าแล้ง 

ผู้ใหญ่สมภาร กลีบพิมาย 
ต่อเติมศาลาประชาคม 
 

มีประโยชน์ชาวบ้านพอใจ ไม่มีปญัหา เสนอแนะอยาก
ให้สบับสนุนงบประมาณมา
อีก 

ชาวบ้านพอใจมาก สะดวก
ในการใช้งาน นกไม่
รบกวนสถานท่ี 

ผู้ใหญ่มานดั สมทางด ี
ต่อเติมศาลาประชาคม 

งบประมาณตรงมาสู่หมู่
บานดีในการบรหิาร 

เอกสาร แบบก่อสร้าง
โครงการช้า จากช่าง อบต. 
แนะน าไม่อยากให้ส่งเงิน
มาให้กองทุนหมู่บ้านเพราะ
ท างานไม่โปร่งใส ให้มาสู่
หมู่บ้านดีกว่าชาวบานรับรู้
กว่า 

ได้ประโยชน์มากต่อ
ประชาชน โปร่งใสกว่า ไม่
ไรสาระ 

ผู้ใหญ่พรชัย ความเพียร 
ถนนหินคลุก 

พึงพอใจท่ีได้รับมาตรงสู่
หมู่บ้าน 

ไม่มีปญัหาอุปสรรค 
เสนอแนะ อยากให้อุดหนุน
งบสู่หมู่บ้านจะดีกว่าให้
ผ่านกองทุนหมู่บ้าน 

ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวกข้ึน เป็น
ประโยชน์หลายหมู่บ้าน 

ผู้ใหญ่สายันต์ ฉางพิมาย 
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน 

พอใจกับงบท่ีมาสู่หมู่บ้าน
โดยตรง 

ไม่มีปญัหา อุปสรรค 
ชาวบ้านพร้อมใจร่วมมือดี
เสนอแนะให้งบส่งมาตรงสู่
หมู่บ้าน ไมต่้องรอหลาย
ขั้นตอน 

ได้ถนนใหม่กว้างกว่าเดมิ 
เดินทางสะดวกขึ้น 
ชาวบ้านใช้สัญจรเยอะ 

ผู้ใหญ่อดิศร เสกสรร 
ต่อเติมศาลาประชาคม  

พอใจกับงบประมาณที่
ได้รับ 

ไม่มีอุปสรรค ปัญหา 
เสนอแนะว่างบประมาณ
น่าจะได้มาอีก 

มีประโยชน์ต่อการใช้สอย
ของชาวบ้านมาก เป็นท่ี
พอใจมาก 

ก านันอิด เสรมินอก 
เทลานตากข้าว
เอนกประสงค ์

ดีมาก ได้ใช้ประโยชน์จาก
งบท่ีได้รับ 

ไม่มีอุปสรรค ปัญหา 
เสนอแนะว่าให้งบอุดหนุน
มาอีกเพื่อเพิ่มเตมิตาว
ความต้องการของชาวบ้าน 

ประโยชน์มากหลายด้าน 
ใช้พื้นที่ตากข้าว เล่นกีฬา 
จัดงานบุญ 
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 ความเห็นเกี่ยวกับ งบประมาณที่ได้รับว่าสอดคลอ้งกับประโยชน์ท่ีได้รบัหรือไม่และปัญหาที่พบเจอในโครงการนี้ อย่างไรพบว่า 
 
        “ได้รับงบประมาณน้อยเกินไปไม่พอต่อความต้องการของหมู่บ้าน งบน้อย การบริหารงานล าบาก เสนอแนะ ต้องการ
งบประมาณเพิ่มแต่มีข้อดีคือน้ าใช้เพิ่มขึ้น สะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ค่อยเพียงพอ” 
 
สุพัตรา ศึกษาชีพ( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562). ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดย  ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.   
 
        “เป็นงบท่ีดี มาสู่หมู่บ้านโดยตรง ชาวบ้านได้ปลูกผันบนคันสระทุกหลัง เลี้ยงปลา กันน้้าท่วม และน้้าแห้งในหน้าแล้ง” 
 
วีระภาพ สนนา( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดย  ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.   
 
“มีประโยชน์ชาวบ้านพอใจ ไม่มีปญัหา แต่อยากใหส้นับสนุนงบประมาณมาอีกชาวบ้านพอใจมาก สะดวกในการใช้งาน นกไม่
รบกวนสถานท่ี” 
 
สมภาร กลีบพิมาย ( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562). ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดย  ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.   
 
“งบประมาณตรงมาสู่หมูบ่านดีในการบริหาร เอกสาร แบบก่อสร้างโครงการช้า จากช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบล ไม่อยากให้
ส่งเงินมาให้กองทุนหมู่บ้านเพราะท้างานไม่โปร่งใส ให้มาสู่หมู่บ้านดีกว่าชาวบานรับรู้กว่าได้ประโยชน์มากต่อประชาชน 
โปร่งใสกว่า ไม่ไร้สาระ” 
 
มานัด สมทางดี( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562). ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดย ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.   
 
“ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น เป็นประโยชน์หลายหมู่บ้าน พึงพอใจที่ได้รับมาตรงสู่หมู่บ้าน ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
และอยากให้อุดหนุนงบสู่หมู่บ้านจะดีกว่าให้ผ่านกองทุนหมู่บ้าน” 
 

ก านันอนงค์ อ่ิมน้ าขาว 
สร้างถนนคอนกรีต 
 

พอใจท่ีได้รับงบตรงมาสู่
หมู่บ้าน ช่วยเสริมการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

ก าหนดเวลาที่ให้ท า
โครงการค่อนข้างน้อยมี
อุปสรรคจากฝนทีต่ก 
เสนอแนะ อยากให้
สนับสนุนงบเพิ่ม และให้
เวลาท างานมากขึ้น 

มีประโยชน์มาก ใช้สัญจร
ระหว่างหมู่บ้านคล่องตัว
ขึ้น ให้ขึ้นผลผลิตทางการ
เกษตรง่ายขึ้น 

ผู้ใหญ่ทนงศักดิ์ ชุ่มพิมาย 
สร้างศาลาประชาคม 

พึงพอใจมากท่ีได้รับงบมา
ท าศาลาประชาคม 

ปัญหาที่ดินยังไม่เป็น
กรรมสิทธ์ิ ต้องรอโอนเสร็จ 
เสนอแนะว่าให้อุดหนุนงบ
แบบน้ีมาอีก สู่หมู่บ้าน
โดยตรง 

ได้ประโยชน์มาก ชาวบ้าน
ดีใจ ได้ใช้ท ากิจกรรม ออก
ก าลังกาย  
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พรชัย ความเพียร( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดยชัยรัตน์  วิชชาพิณ. 
 
“พอใจกับงบที่มาสู่หมู่บ้านโดยตรง ได้ถนนใหม่กว้างกว่าเดิม เดินทางสะดวกขึ้น ชาวบ้านใช้สัญจรเยอะ ชาวบ้านพร้อมใจ
ร่วมมือดีเสนอแนะให้งบส่งมาตรงสู่หมู่บ้าน ไม่ต้องรอหลายขั้นตอน” 
 
สายันต์ ฉางพิมาย ( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดย  ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.   
 
“พอใจกับงบประมาณที่ได้รับ แต่งบประมาณน่าจะได้มาอีก มีประโยชน์ต่อการใช้สอยของชาวบ้านมาก เป็นท่ีพอใจมาก” 
 
อดิศร เสกสรร( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ผู้ใหญ่บ้าน.  สัมภาษณ์โดยชัยรัตน์  วิชชาพิณ.   
 
“ดีมาก ได้ใช้ประโยชน์มากหลายด้าน ใช้พื้นที่ตากข้าว เล่นกีฬา จัดงานบุญจากงบท่ีได้รับ ว่าให้งบอุดหนุนมาอีกเพื่อเพิ่มเติม 
ความต้องการของชาวบ้าน” 
 
อิด เสริมนอก( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ก านัน. สัมภาษณ์โดย ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.  
 
“พอใจที่ได้รับงบตรงมาสู่หมู่บ้าน ช่วยเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ก้าหนดเวลาที่ให้ท้าโครงการค่อนข้างน้อยมีอุปสรรคจากฝนที่
ตก และอยากให้สนับสนุนงบเพิ่ม และให้เวลาท้างานมากขึ้น มีประโยชน์มาก ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านคล่องตัวขึ้น ให้ขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรง่ายขึ้น” 
 
อนงค์ อิ่มน้ าขาว( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ก านัน.  สัมภาษณ์โดย  ชัยรัตน์  วิชชาพิณ. 
 
“พึงพอใจมากท่ีได้รับงบมาท้าศาลาประชาคม ปัญหาที่ดินยังไม่เป็นกรรมสิทธ์ิ ต้องรอโอนเสร็จ เสนอแนะว่าให้อุดหนุนงบแบบ
นี้มาอีก สู่หมู่บ้านโดยตรง ได้ประโยชน์มาก ชาวบ้านดีใจ ได้ใช้ท้ากิจกรรม ออกก้าลังกาย” 
 
ทนงศักดิ์ ชุ่มพิมาย( วันท่ีสัมภาษณ์ : 9 กันยายน 2562).ก านัน.  สัมภาษณ์โดย ชัยรัตน์  วิชชาพิณ.  
 
 
อภิปรายและสรุปผล 
  สรุปผลแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นก านันและผู้ใหญ่บ้านเรื่องความพึงพอใจต่อการได้รับงบประมาณจากภาครัฐตาม
โครงการยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 
250,000- บาท) 
         ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับในฐานะตัวแทนหมู่บ้านมี จากการศึกษาพบว่า ความพอใจอยู่ในระดับ 3 ส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับงบประมาณที่ได้รับ โดยให้เหตุผลว่า พึงพอใจที่ได้รับงบประมาณมาสู่หมู่บ้านโดยตรงช่วยเสริมการพัฒนา
หมู่บ้าน พึงพอใจมากที่ได้รับงบมาท าศาลาประชาคม ดีมาก ได้ใช้ประโยชน์จากงบที่ได้รับ มีประโยชน์ชาวบ้านพอใจเพราะมี
สวนหน่ึงไม่พอใจเนื่องจากว่า ได้รับงบประมาณน้อยเกินไปไม่พอต่อความต้องการของหมู่บ้าน 
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ความเห็นเกี่ยวกับคณะท างานของหมู่บ้านมีอุปสรรคปัญหาร้อยละ 60 ไม่มีปัญหา ร้อยละ 40มีปัญหา คือ งบน้อย การ
บริหารงานล าบากและเอกสารแบบก่อสร้างโครงการช้า จากช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเวลาที่ให้ท าโครงการ
ค่อนข้างน้อยมีอุปสรรคจากฝนที่ตก ปัญหาที่ดินยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ ต้องรอโอนเสร็จ ส่วนทางด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงการ มีความคิดเห็นว่าขอเวลาท างานมากขึ้นขอเวลาในการด าเนินโครงการมากข้ึน ต้องการงบประมาณเพิ่มและอยากให้
สนับสนุนงบประมาณมาอีกเพื่อเพิ่มเติมตาวความต้องการของชาวบ้าน โดยอุดหนุนงบสู่หมู่บ้านโดยตรงจะดีกว่าให้ผ่านกองทุน
หมู่บ้าน งบส่งมาตรงสู่หมู่บ้าน ไม่ต้องรอหลายขั้นตอนเพราะไม่อยากให้ส่งเงินมาให้กองทุนหมู่บ้านเพราะท างานไม่โปร่งใส ให้
มาสู่หมู่บ้านดีกว่า 
ความเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับต่อหมู่บ้านและประชาชน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ 4ได้ประโยชน์มากต่อประชาชน
และโปร่งใส  เพราะชาวบ้านได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ด้านการสาธารณูปโภคด้านน้ า  น้ าใช้เพิ่มขึ้น 
สะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ค่อยเพียงพอและชาวบ้านมีผลผลิตทางการเกษตรง่ายขึ้น เช่น ปลูกผักบนคันสระทุกหลงั  เลี้ยงปลา กัน
น้ าท่วม และน้ าแห้งในหน้าแล้งประโยชน์ด้านการคมนาคม คือมีถนนใหม่กว้างกว่าเดิม เดินทางสะดวกขึ้น ชาวบ้านใช้สัญจร
เยอะ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น เป็นประโยชน์หลายหมู่บ้านใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านคล่องตัวขึ้นประโยชน์ด้าน
การใช้พื้นที่ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีสาระ หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในสถานที่ เช่น ใช้พื้นที่ตากข้าว ได้ใช้ท ากิจกรรม 
เล่นกีฬา ออกก าลังกาย จัดงานบุญ มีประโยชน์ต่อการใช้สอยของชาวบ้านมาก ชาวบ้านพอใจมาก และ สะดวกในการใช้งาน 
นกไม่รบกวนสถานท่ี 
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